



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

3 เมษายน 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

**สื่อที่นำเสนอ :** หนังสือพิมพ์ (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, sanook, kapook, กรมประชาสัมพันธ์)

-เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่ “โครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19” ที่จัดทำโดยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อจัดหาความคุ้มครองชีวิตให้แพทย์ พยาบาล ทั่วประเทศ และมีพระดำรัสแสดงความชื่นชมแพทย์และพยาบาลทุกรูปที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

### **ประเด็นข่าวการดำเนินงาน สร.**

**สื่อที่นำเสนอ :** หนังสือพิมพ์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ข่าวสด, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, คมชัดลึก, ไอเอ็นเอ็น, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ประชาไท, ผู้จัดการ, workpointnews, newtv, ประชาชาติธุรกิจ, มติชนสุดสัปดาห์, one31, สปริงนิวส์, acnews, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, ntiontv, สวท., thebangkokinsight, efinancethai, mcot, newsconnect) ที่วิทุกช่อง

-เสนอข่าว สร. แลกความคืบหน้าสถานการณ์ ผู้ป่วยกลับบ้านได้ 89 ราย ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 104 ราย จำแนกเป็น กลุ่มที่ 1 มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้า 60 ราย คือ สนามมวย สถานบันเทิง พิธีกรรมทางศาสนา สัมผัสกับผู้ที่มีรายงานมาแล้ว กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยรายใหม่ 36 ราย แยกเป็น เดินทางจากต่างประเทศ/ชาวต่างชาติ สัมผัสผู้เดินทางจากต่างประเทศ ไปสถานที่ชุมชน อาชีพเสี่ยง บุคลากรทางการแพทย์ อื่น ๆ กลุ่มที่ 3 ผล lab ยืนยันอยู่ระหว่างรอประวัติและสอบสวนโรค 8 ราย ผู้ป่วยอาการรุนแรง 23 ราย และผู้เสียชีวิตเพิ่ม 3 ราย สรุปมีผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว 505 ราย ยังรักษาในรพ. 1,355 ราย เสียชีวิต 15 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 1,875 ราย

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. รับมอบสิ่งของสนับสนุนจากกลุ่ม บ.ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ประกอบด้วย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือวา สลิ้น ผลิตภัณฑ์ซักผ้าคอมฟอร์ทและเชอว์นที่เจนเนอเรชั่น และคอนอร์คัพเจ็กและพาสต้า มูลค่ากว่า 40 ล้านบาท และหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ 20,000 ชิ้น ภูมิมืออนามัย 30,000 ชิ้น และเครื่องตรวจวัดไข้ดิจิตอล 20 เครื่อง จากบริษัท ไซนาไทยทัวร์จำกัด และบริษัทเงินธุรกิจ กรุ๊ป พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรพ.พระนั่งเกล้า มอบอุปกรณ์ป้องกันแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 นอกจากนี้ จะเสนอวาระขอบรรจุข้าราชการเพิ่มเติมที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 45,242 ตำแหน่ง เช่น พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุขที่ทำงานในรพ.สต. รวมทั้งจะเสนอให้มีการปรับปรุงสวัสดิการให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้นด้วย

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และนพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยถึงการเตรียมความพร้อมเปลี่ยนโรงแรมเป็น รพ.สนามที่ใช้พักฟื้นผู้ป่วยโรคโควิด-19 (Hospital) และรพ.สนามที่ใช้สังเกตอาการของผู้เข้าข่ายเฝ้าระวัง (Hotel Isolation) โดยผู้ป่วยที่จะเข้าพักใน Hospital ต้องรักษาใน รพ.มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 วัน, มีผล chest x - ray คงที่, ไม่มีความเสี่ยงทางจิตเวช, ไม่มีไข้ ควบคุมอาการโรคประจำตัวได้ดี มียามาจากรพ.ครบตามแผนการรักษา และรพ.ต้นทางยินดีต้อนรับผู้ป่วยกลับหากมีอาการเปลี่ยนแปลง โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ติดตามอาการทุกวัน 3-5 คน/ผู้ป่วย 100 คน และทุกห้องต้องมีเครื่องมือทางการแพทย์อย่างน้อย 2 ชิ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบอัตโนมัติ และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

ส่วนโรงแรมที่จะปรับเป็นรพ.สนามต้องผ่านการประเมิน 5 หมวด คือ 1.โครงสร้างอาคารและวิศวกรรมต้องปลอดภัย 2.มีบุคลากรสนับสนุนที่ผ่านการอบรมในการให้บริการ 3.มีความพร้อมของเครื่องมือทางการแพทย์ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 4.จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไว้ให้บริการ 5.การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับชุมชน โดยขณะนี้มีโรงแรมผ่านเกณฑ์ Hospital ได้แก่ โรงแรมปรีณัฐ จำนวน 270 ห้อง ขณะนี้รับผู้ป่วยพักฟื้นกว่า 50 คน และโรงแรมพลาซ่าโฮ อีก 439 ห้อง และมีโรงแรมทั่วประเทศสมัครเข้าร่วม 132 แห่ง อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติ คาดว่าจะขยายห้องพักฟื้นผู้ป่วยและผู้เข้าข่ายเฝ้าระวัง ได้มากกว่า 16,000 ห้อง

-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สร. รับมอบกรมธรรม์ประกันคุ้มครองโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 100,000 กรมธรรม์ สำหรับบุคลากรสังกัดสธ. จากธ.กรุงไทย และบมจ.ทิพยประกันภัย ในกรณีเจ็บป่วยรุนแรงจากโรคติดเชื้อโควิด-19 จะได้รับเงินคุ้มครอง 5 หมื่นบาท ระยะเวลาคุ้มครองรวม 90 วัน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรที่ทำหน้าที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

-พล.พรหมพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ระบุ การออกกำลังกายอยู่บ้าน ควรเลือกประเภทที่ไม่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 อาจเลือกชนิดที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์มาก เช่น เดินเร็วรอบบ้าน กระโดดเชือก เต้นแอโรบิก โยคะ หรือออกกำลังกายเพื่อฝึกความแข็งแรงแบบบอดี้เวท หรือเลือกใช้สิ่งของทดแทน เช่น ใช้ขวดน้ำยกน้ำหนัก ทำงานบ้าน หรือ ออกกำลังกายตาม youtube โดยการออกกำลังกายแต่ละครั้ง ขอให้ได้ถึงระดับที่เหนื่อยพอพูดเป็นประโยคสั้น ๆ ได้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 30 นาที และควรทำความสะอาดมือ/เครื่องมือ/อุปกรณ์เป็นประจำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กำจัดเชื้อ เช่น น้ำสบู่ แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ และควรระวังการใช้มือสัมผัสใบหน้า/จมูก/ตา/ปาก สำหรับออกกำลังกายในสวนสาธารณะ หรือการรวมตัวกันทำกิจกรรมออกกำลังกายประเภทต่าง ๆ ให้ใช้แนวทาง Social Distancing ยึดหลัก 2 ห่าง คือ 1. ห่างสังคม หมายถึงเลี่ยงกิจกรรมทางสังคม เช่น งานเลี้ยง ที่แออัด การรวมตัวออกกำลังกายก็เข้าข่ายเช่นเดียวกัน และ 2. ห่างบุคคล เว้นระยะ 2 เมตร เพื่อลดการรับสัมผัสเชื้อโรคที่ลอยมากับลมหรือน้ำลาย น้ำมูกของผู้อื่น หรือจากการจับต้องสัมผัสกับผู้อื่นแล้วมาสัมผัสหน้าตนเอง เป็นการนำเชื้อเข้าร่างกาย

-ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. แนะนำ วิธีเลือกซื้อเจลแอลกอฮอล์ป้องกันสินค้าปลอม ดังนี้ 1. ตรวจสอบฉลาก ต้องมีข้อความแสดง

## ประเด็นข่าว

ชัดเจน ได้แก่ ชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อทางการค้า ประเภทหรือชนิดของผลิตภัณฑ์ ชื่อสารทุกชนิดที่เป็นส่วนผสม วิธีใช้ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ปริมาณ สุทธิครั้งที่ผลิต เดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ ค่าเตือน เลขที่ใบรับจดแจ้ง 2. ต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท 3. ตรวจสอบเลขที่ใบรับจดแจ้งได้ที่ เว็บไซต์ อย. หัวข้อ “ตรวจสอบผลิตภัณฑ์” ต้องแสดงเป็นประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกาย รูปแบบใช้แล้วไม่ล้างออก หรือผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ที่สำคัญอย่างวางเจลไถ้ความร้อนหรือเปลวไฟ เพราะแอลกอฮอล์ติดไฟง่าย และเพื่อประสิทธิภาพในการทำความสะอาด ควรชุบให้ทั่วฝ่ามือและนิ้วมือ ทั้งไว้ 20-30 วินาที จนแอลกอฮอล์แห้ง หากรู้สึกว่ามีผิวแห้ง สามารถใช้ร่วมกับครีมบำรุงผิวได้

-กรมควบคุมโรค ระบุ สิ่งสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยมีระดับผู้ป่วยชยับไปเรื่อย ๆ แต่ไม่หนักหนาสาหัส เนื่องจากมีการทำการวิจัย พบว่า คนไทยใส่หน้ากากประมาณ 92-93% และที่มีเจลล้างมืออยู่ทุกจุด อยากรให้ประชาชนใช้มาตรการป้องกันตัวเองนี้อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (แนวหน้า, สำนักข่าวอิศรา)

-มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย เผยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ยังไม่พบหลักฐานว่า แม่ที่ติดเชื้อโควิด-19 จะแพร่เชื้อไวรัสผ่านรกหรือน้ำนมสู่ลูกได้ โดยแม้อย่างสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ทั้งในแม่ที่อยู่ในข่ายสงสัยและแม่ที่ติดเชื้อแล้ว แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันอย่างเคร่งครัดในการสัมผัสหรือได้รับละอองฝอย ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่างทางสังคม

**สื่อที่นำเสนอ :** กรุงเทพธุรกิจ

-กระทรวงยุติธรรม มีนโยบายปรับปรุงและยกระดับห้องแลปของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้เป็นห้องตรวจค้นหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการ เบื้องต้นจะใช้เวลาอย่างรวดเร็วที่สุด 1-2 สัปดาห์ ก่อนที่บุคลากรของ สธ. ที่ได้ประสานความร่วมมือ จะเข้าตรวจสอบความพร้อมและให้ใบรับรองเพื่อใช้ห้องแลปดังกล่าวเป็นส่วนสนับสนุนการตรวจหาเชื้อ

## ประเด็นผลกระทบ

### 1.กรณีมีผู้อ้างขายหน้ากากอนามัยที่เงินส่งมาบริจาค

**สื่อที่นำเสนอ :** ผู้จัดการออนไลน์

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. เป็นผู้บริหารจัดการเรื่องหน้ากากอนามัยที่ได้รับบริจาคมา ตนเพียงใช้คอนเนคชันในการบอกบุญ คนที่รู้จักกันก็ติดต่อกันเข้ามา ตนก็มีหน้าที่รับและส่งต่อให้กระทรวงไปดำเนินการ แต่ไม่ได้มีหน้าที่ไปเฝ้า

-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า หน้ากากอนามัยที่ได้รับบริจาคจากรัฐบาลเงินของทั้งหมดยังอยู่ที่ สธ. ยังไม่มีการกระจายออกไปให้รพ. ขณะนี้อยู่ในกระบวนการของการตรวจเช็คยอด ส่วนของมูลนิธิอาสาบาที่มอบหน้ากากอนามัยกว่าแสนชิ้น และมีหน้ากาก N95 ด้วยนั้น ยังอยู่ในโกดังขององค์การเภสัชกรรมเช่นกัน โดยบางส่วนเริ่มมีการมอบให้แก่ รพ.รามาธิบดีจกักรีนอุบดินทร์ไปแล้ว ซึ่ง สธ. มีการตั้ง คกก. มาดำเนินการในเรื่องนี้ ทั้ง คกก. ส่วนของการรับของ คกก. ส่วนกระจายหรือจัดสรร และการจะส่งมอบ ก็ต้องมีการตรวจเช็คยอดว่าตรงกันหรือไม่ที่จะส่งให้ และบุคลากรก็มีจำนวนมาก ไม่ได้รู้จักกัน หากจะลอบนำออกไปขายคงเป็นไปได้ยากมาก จากการตรวจสอบรูปภาพที่นำเอาออกมาขาย เป็นคนละแบบกับที่ สธ. ได้รับบริจาค

### 2.การกระจายหน้ากากอนามัยของ สธ.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไอเอ็นเอ็น

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ระบุว่า การบริหารจัดการหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับบริจาค จะแยกส่วนกับส่วนที่กระทรวงจัดหา ซึ่งหน้ากากอนามัยที่ได้รับบริจาคจะมีการทำบันทึกสต็อก โดยนพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เพื่อดูว่าสิ่งของที่ได้รับมาอยู่ที่ไหนถูกจัดสรรไปถึงใคร เพื่อให้เกิดความสบายใจแก่ผู้บริจาค เบื้องต้นส่วนกลางได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพทั้ง 12 เขต เพื่อหาแนวทางการจัดสรรอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยจะมีการนำข้อร้องเรียน และคำขอจากหน่วยบริการทั่วประเทศ มาหารือ เพื่อหาข้อสรุป พร้อมยืนยันว่าการจัดสรรเป็นธรรมและเป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ

### 3.ตรวจสอบนำเข้าชุดตรวจCOVID-19

**สื่อที่นำเสนอ :** หนังสือพิมพ์ (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, newtv)

-นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย และนายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย เดินทางไปยื่นหนังสือต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้มีการตรวจสอบเรื่องการตรวจสอบและการประเมินชุดตรวจอย่างง่าย สำหรับ COVID-19 ที่ผ่านการประเมินจากกรมวิทย์ฯ และ อย. ว่ามีการกระทำอันเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และมีการทุจริตในกรณีนี้หรือไม่ ซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า มีบริษัทเครือข่ายของอดีตนักการเมือง เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ได้รับอนุญาตให้นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ มาจำหน่ายด้วย กรณีนี้จึงได้รับความสนใจจากประชาชนมากเป็นพิเศษ จึงขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบการดำเนินการในและนำผู้กระทำความผิดทั้งในฐานะตัวการและผู้สนับสนุน มาลงโทษตามกฎหมายต่อไป

### 4.จนท.ดีเอสไอติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (มติชน, ไอเอ็นเอ็น, ทีเอ็นเอ็น, ผจก.ออนไลน์)

-ดีเอสไอ ชี้แจง กรณีเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเลขานุการกรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้มีคำสั่งกักตัวเจ้าหน้าที่และพนักงานราชการ กลุ่มเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยแล้วกว่า 100 ราย รวมทั้งลดกำลังเจ้าหน้าที่ให้มาปฏิบัติงานที่สำนักงานเหลือ ร้อยละ 20 พร้อมจัดชุดเฉพาะกิจทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคาร และบริเวณพื้นที่สาธารณะทั่วบริเวณอาคารสำนักงานแล้ว

### 5.ติดตามกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิดชายเสียชีวิตบนรถไฟ

## ประเด็นข่าว

### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-กรณีชายวัย 57 ปี เสียชีวิตบนรถไฟ หลังจากเดินทางกลับจากประเทศปากีสถาน และหลังเสียชีวิตตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจสอบโอมิครอนเส้นทางทั้งหมดเพื่อหาบุคคลที่เกี่ยวข้อง เบื้องต้นพบว่ามีเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกว่า 6 คนเข้าสัมผัส ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการกักตัวเรียบร้อยแล้ว ส่วนบุคคลอื่นๆ อยู่ระหว่างประสานงานติดตามตัว

### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

-นายมนตรี ชูภู รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหิน โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ตน พยาบาล และเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟ ได้ขึ้นไปบนโบกี้พบผู้ชายเป็นชาวมุสลิมพูดภาษาฮินดี ในช่วงแรกสอบสวนโรคเบื้องต้นไม่มีไข้ 36 องศา แต่อาการไม่ดีเท่าไร สภาพร่างกายอ่อนแอ ผู้ป่วยไม่ยอมพักที่สถานีรถไฟหัวหิน จำเป็นจะต้องให้ผู้ป่วยเดินทางต่อไป เพราะไม่สามารถซักประวัติได้มากกว่านี้ ส่วนจุดที่ยืนบนรถไฟ พยาบาลจะอยู่ใกล้ที่สุด แล้วก็ตำรวจรถไฟ เป็นตนเอง และน้องกองการแพทย์ วันที่ 31 มีนาคมทราบว่า ผู้ป่วยเสียชีวิต แต่ไม่ทราบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จนวันที่ 1 เมษายน ทราบว่าผู้ป่วยคนดังกล่าวติดโควิด19 เป็นรายที่ 13 จึงเริ่มกักตัว จากการสอบสวนของ รพ.หัวหิน ตนและทีมที่ขึ้นไปบนรถไฟยังไม่เข้าข่ายของการกักตัว แต่เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจ ท่านนายกสั่งการให้กักตัวที่ 14 วัน

### 6. รพ.เอกชนเก็บค่ารักษาโควิด

#### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ kapook

-ผู้ใช้เฟซบุ๊ก เป๊ว หนัาราม เขียนมวยชื่อดัง โพสต์เรื่องราวว่าตนเองติด COVID-19 จากสนามมวย โดยหลังจากพบเชื้อได้ไปรักษาที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่งถึง กรุงเทพฯ ตั้งแต่ 10 มี.ค. - 1 เม.ย. 63 ก็ยังไม่หาย มีค่าใช้จ่ายในการรักษากว่า 300,000 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วส่วนหนึ่ง อยากถามหน่วยงานรัฐว่า ที่ระบุว่าผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาจะได้รับการรักษาฟรีนั้น เป็นเรื่องจริงหรือไม่

#### สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (มติชน) เว็บไซต์ (newtv, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, มติชน)

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. เผยว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า ผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จริง จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ซึ่ง สบส. ก็ได้ดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยกับสถานพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยากกำชับ รพ.เอกชนทั่วประเทศ ยึดหลักคุณธรรมเป็นที่ตั้ง หากพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด-19 ต้องให้การรักษายาบาลอย่างเต็มความสามารถ ห้ามนำค่าใช้จ่ายมาเป็นเงื่อนไขการรักษา ระบุ รพ.สามารถจัดเก็บเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่าย มาประกอบการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดที่จะออกในเร็วๆ นี้

#### สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไอเอ็นเอ็น, แนวหน้า)

-กรมแพทยทหารบก แนะนำการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโควิด-19 โดยการใช้ยาฆ่าเชื้อ ควรใช้วิธีเช็ดถูมากกว่าการพ่นน้ำยา เนื่องจากถ้าพ่นน้ำยาในพื้นที่โรงพยาบาล พื้นที่ที่พบผู้ป่วย หรือพื้นที่ที่มีสารคัดหลั่งจะทำให้เชื้อฟุ้งกระจายไปในอากาศ ถ้าจะพ่นควรพ่นในชุมชนที่แออัด หรือในพื้นที่ที่มีการสัมผัสบ่อย ส่วนการพ่นน้ำยาในพื้นที่โล่งแจ้งนั้นไม่มีประโยชน์ เนื่องจากมีทั้งลมและแสงแดด จะทำให้สิ้นเปลือง

### การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สื่อที่นำเสนอ : หนังสือพิมพ์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, สยามกีฬา, แนวหน้า, ประชาชาติ, ไทยรัฐ, สยามโพสต์, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, bbc, js100, positioningmag, tnnthailand, 77khaoded, workpointnews, สยามโพสต์, สปริงนิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, one31, thaipbs, themomentum)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม สั่งการให้ทำความเข้าใจทุกช่องทางเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในทุกประเด็น เตรียมยกระดับข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ประกาศเคอร์ฟิวส์ เวลา 22.00-04.00 น. ทั่วประเทศ เริ่ม 3 เมษายนนี้ ย้ำการสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน ไม่ขัดแย้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการรองรับทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ส่วนการดำเนินการเรื่องงบประมาณ ต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ส่วนของสินค้าทางการแพทย์ เพียง หน้ากาก N95 ชุด PPE ได้สั่งการให้จัดหาให้เพียงพอต่อความต้องการ เรื่องภาษีนำเข้าได้รับการแก้ไขแล้ว สำหรับการจะซื้อสินค้าผ่านระบบรัฐต่อรัฐหรือ G to G เช่น กับประเทศจีน มีขั้นตอนที่ประเทศจีนจะต้องรับรองบริษัทจึงจะผ่านระบบได้ จึงเป็นส่วนที่ต้องทำความเข้าใจกับสังคม

-นายกฯ รับมอบชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR จำนวน 20,000 ชุดแรก จากผู้แทนกรมวิทย์ฯ และผู้แทนบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์  
-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. เผยเรื่องเครื่องมือป้องกันให้บุคลากรทางการแพทย์ ทาง สธ. ชี้แจงว่า ได้มีการวางแผนโดยตลอด ที่สำคัญคือเรื่องหน้ากาก N95 นายกฯ ให้คาดการณ์เลยว่าต้องใช้เท่าไร มีการตั้งไว้ว่าจะใช้ 60,000 ชิ้นต่อวันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ส่วน ยารักษา มีสต็อก 5 หมื่นเม็ด สั่งจากญี่ปุ่น 4 หมื่นเม็ด และจากจีนอีก 1 แสนเม็ด

-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกฯ มีคำสั่งเลื่อนการประชุมสมัชชาใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 คณะกรรมการโอลิมปิกฯ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 เมษายน ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แจ้งผลการคัดกรองผู้โดยสาร ณ วันที่ 1 เม.ย. ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์เสี่ยง แต่ตรวจพบผู้โดยสารคนไทยที่มาจากต่างประเทศมีไข้ 1 คน ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ผลแล็บออกมาเป็น Negative จึงให้เข้าประเทศและให้กักตัวที่บ้าน 14 วัน

-Sea (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำ ส่งมอบหน้ากาก N95 จำนวน 1,870 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์ โดยมีการกระจายหน้ากาก N95 ทั้งหมดไปยัง รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ รพ.รามธิบดี

-ทีมวิจัยจาก มอ.สงขลา พัฒนากล่องฆ่าเชื้อโรคโดยใช้กระบวนการผ่านแสงยูวี ที่เป็น UVC เพื่อฆ่าเชื้อโควิด-19 ที่สังคมกำลังกังวลว่าจะมีการแพร่กระจายบนธนบัตรที่เปลี่ยนมือไปมา ต้นทุนต่ำ

## ประเด็นข่าว

-มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดตั้งกองทุน “ธารน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” พร้อมประกาศระดมทุน รวมพลังชาวไทย ร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือการแพทย์ให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร

-บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19” มอบเงินบริจาคและผลิตภัณฑ์อาหาร-เครื่องดื่มโออิชิ มูลค่า 24 ล้านบาท ให้กับ 7 รพ. ประกอบด้วย รพ.จุฬาลงกรณ์, รพ.พระมงกุฎเกล้า, รพ.ศิริราช, รพ.รามธิบดี, รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, รพ.ราชวิถี และสถาบันบำราศนราดูร

-บริษัท ไทย โคโคเนท จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูง และเครื่องวัดความดัน พร้อมโคโคบูรีน้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รพ.รามฯ สถาบันบำราศนราดูร และสถาบันโรคทรวงอก

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ voicetv

-นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สั่งให้ “รถธงฟ้าฝ่าภัยโควิด19” ออกไปให้บริการประชาชนใน กทม. และปริมณฑลเพิ่มจาก 200 คันเป็น 250 คัน และได้ยกระดับร้านโชห่วยขึ้นเป็น “สมาร์ท โชห่วย” และ “โชห่วย เดลิเวอรี่” เพื่อบริการประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน ผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งตรวจสอบราคาและชนิดของสินค้าได้ด้วย ทั้งนี้ ยอมรับว่ากำลังผลิตหน้ากากอนามัยไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั่วประเทศได้ แม้ผลิตได้ 2.2 - 2.3 ล้านชิ้นต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ก็ตาม และเมื่อมีการตั้งศูนย์บัญชาการโควิดจังหวัดขึ้นมา กรมการค้าภายในซึ่งเคยจัดให้ไปตามร้านขายยาและร้านค้าต่าง ๆ ก็ควรส่งโดยตรงไปให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการกระจายหน้ากาก

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, สำนักข่าวอิศรา)

- ป.ป.ช. ยืนยันยังไม่มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ติดเชื้อ แต่มีเจ้าหน้าที่ 27 คน พักอาศัยอยู่ในพื้นที่อาคารคอนโดเดียวกับ ผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการกักตัว 14 วัน ตามหลักการของ สธ.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ)

-กรมราชทัณฑ์ ยืนยันไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ด้านนักโทษคุกราชบุรีที่ป่วยโควิด ตอนนี้หายดีแล้ว แต่ยังคงกักตัวแยก 14 วัน เพื่อความมั่นใจ ขณะที่ผู้สัมผัสใกล้ชิด ผบ.เรือนจำนครนายก 43 ราย ผลตรวจเป็นลบไม่ติดเชื้อ

### รายงานผู้ป่วยในจังหวัดต่างๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** หนังสือพิมพ์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์, 77khaoded, ประชาชาติธุรกิจ, ผู้จัดการ, sanook, siangtai, tnnthailand, บ้านเมือง, ประชาไท, สยามรัฐ)

-**จ.สงขลา** ที่หน้าด่านสะเดา มีคนไทยที่ติดค้างอยู่ในประเทศมาเลเซียที่ลงชื่อผ่านสถานทูตไทยและกงสุลไทยในมาเลเซีย กว่า 1,500 คน ทอยออกมาที่ด่านสะเดาขอตรวจสุขภาพและผ่านข้ามแดน เจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองวัดไข้อย่างเข้มงวด คาดว่าจะมีมากกว่าตัวเลขที่แจ้งไว้ เนื่องจากสงขลาสามารถนำรถส่วนตัวกลับมาได้และยังไม่มีการปิดเมือง

-**จ.สุพรรณบุรี** ที่วัดไผ่โรงวัว ประกาศปิดวัด 20 วัน เพื่อทำการฉีดยาฆ่าเชื้อ หลังจากได้รับการแจ้งจาก สสจ.นนทบุรี ว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ได้เดินทางมาซื้อของจากร้านค้าภายในวัด

-**จ.ปทุมธานี** มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นสมาชิกในหมู่บ้านพฤษภา ต.คลองสาม อ.คลองหลวง โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำผู้ป่วยส่ง รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 1 เมษายน เวลา 11.00 น.ที่ผ่านมา เป็นชายไทย อายุ 51 ปี ทำงานเป็นพนักงานรถจักร 6 ฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย ขณะนี้จัดสถานที่ในการกักตัวกลุ่มดังกล่าว และนำส่ง รพ. เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียด คาดว่าจะทราบผลในวันที่ 7 เม.ย.นี้

-**จ.เชียงใหม่** ออกมาตรการเร่งด่วน ให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในทุกช่องทาง ต้องถูกคุมตัวไว้สังเกตอาการ ณ สถานที่ที่กำหนด 14 วัน ส่วนคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ จากกทม. หรือปริมณฑล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และภูเก็ต ต้องกักตนเองในที่พำนักหรือที่พักร้อยละครบครัด 14 วัน

-**จ.สระแก้ว** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เป็นพนักงานร้านอาหารในเมืองพญา ที่เดินทางกลับบ้านหลังร้านปิดบริการ เร่งประสาน สสจ.ชลบุรี ตามตัวผู้ใกล้ชิด พร้อมประกาศตามหาผู้โดยสารรถตู้ที่เดินทางมากับผู้ป่วยแล้ว

-**จ.กระบี่** พบผู้ติดเชื้อบ้านเดียวกัน 3 ราย 1 ในนั้นเพิ่งกลับจากภูเก็ต เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจกลุ่มเสี่ยงในอำเภอปลายพระยา กว่า 100 คน

-**จ.ขอนแก่น** พบผู้ติดเชื้อ เพิ่มอีกเป็นรายที่ 4

-**จ.สมุทรสาคร** ออกมาตรการผู้ที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัยจะถูกปรับ 2 หมื่น

-**จ.ปราจีนบุรี** ยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิดคงเดิม 3 ราย

-**จ.เชียงใหม่** ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย สะสม 36 ราย ผู้ประกอบการโรงแรมเปิดให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าพักฟรี เพื่อตอบแทนในความเสียสละทุ่มเทให้ทุกคนปลอดภัย

-**จ.นครราชสีมา** ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เป็นวันที่สาม ประกาศปิดร้านสะดวกซื้อทุกแห่ง 4 ทุ่มถึงตี 5 มีผล 3 เม.ย. และสั่งปิดสวนรุกขชาติปฎิใหญ่ และได้กักตัวกลุ่มเสี่ยงจากปอยเปตและมาเลเซีย 13 ราย ไว้ที่ รพ.มทส. เพื่อตรวจเชื้อ

-**จ.ปทุมธานี** ระดมแจก-พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วเมือง

-**จ.สุราษฎร์ธานี** พบชายไทย อายุ 26 ปี เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนบนเกาะสมุย ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีกหนึ่งราย ถือเป็นรายที่ 3 บนเกาะสมุย

-จังหวัดที่ ผู้ว่าฯ สั่งล็อกดาวน์ห้ามเข้า-ออกเมืองแล้ว ได้แก่ **สตูล พังงา เชียงราย**

## ประเด็นข่าว

### Fake news

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการรายวัน

-ตามที่มีข่าวประเด็น "มีผลวิจัยจากสถาบันวิจัยแห่งชาติว่ายาฟ้าสามารถรักษาโควิดได้" ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมควบคุมโรค พบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ

**สื่อที่นำเสนอ :** เดลินิวส์

-Facebook เตรียมพร้อมรับมือป้องกันการเผยแพร่ข่าวปลอม โดยร่วมมือกับพันธมิตรด้านการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ประสานงานกับองค์กรอนามัยโลกและองค์กรอื่น ๆ ในการเชื่อมผู้ใช้งานเข้ากับเนื้อหาที่เป็นการให้ความรู้ โดยจะปรากฏอยู่ด้านบนสุดของ News Feed และได้วางแผนเปิดตัวศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ในประเทศไทย เร็ว ๆ นี้

### สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** หนังสือพิมพ์ (แนวหน้า, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน 360 องศา, คมชัดลึก, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวเบซิฟิก, JS 100, กรุงเทพธุรกิจ, MCOT, xinhuathai, sanook, สปริงส์นิวส์, acnews, kapook)

- องค์การอนามัยโลก คาดการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกจะมากกว่า 1 ล้านราย และผู้เสียชีวิตจะเกินกว่า 50,000 รายในเวลาอีกเพียงไม่กี่วัน
- องค์การอนามัยโลก เตือนบางประเทศอาจประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร หากรัฐบาลควบคุมสถานการณ์อย่างไร้ประสิทธิภาพ เห็นได้จากการกักตุนอาหารและขอใช้จำเป็นของประชาชน สะท้อนถึงความไม่มั่นใจในการทำงานของรัฐบาล
- ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเชิงระบบ ม.จอห์นส ฮอปกินส์ของสหรัฐฯ รายงานว่าจำนวนผู้ป่วย โควิด-19 ทั่วโลกอยู่ที่ 935,817 ราย เสียชีวิต 47,208 ราย โดยที่สหรัฐฯ ตรวจพบผู้ป่วยมากที่สุดในโลกด้วยยอดสะสม 215,000 ราย ขณะที่อิตาลี มีผู้ป่วยสะสมมากกว่า 110,000 ราย พบผู้ป่วยเสียชีวิตมากที่สุดในโลกด้วยยอดสะสม 13,155 ราย ในสเปน มีผู้ป่วยมากกว่า 104,000 ราย และมีผู้ป่วยเสียชีวิตมากกว่า 9,300 ราย
- สหรัฐฯ** อพยพลูกเรือหลายพันคน จากเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอสอีโอดอร์ลุสเวลต์ โดยมีผู้ได้รับตรวจสอบแล้ว 1,300 ราย มี 93 รายผลเป็นบวก ในจำนวนนี้มี 86 รายที่แสดงอาการ และ 7 รายไม่แสดงอาการ
- มาเลเซีย** มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือจำนวน 2,908 ราย เสียชีวิต 45 ราย ซึ่งองค์การอนามัยโลกเตือนด้วยว่า จำนวนผู้ติดเชื้ออาจกลับมาเพิ่มจำนวนขึ้นได้อีก หากหยุดใช้มาตรการป้องกัน
- ญี่ปุ่น** ยืนยันยังไม่ประกาศภาวะฉุกเฉิน แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- เม็กซิโก** บุคลากรทางการแพทย์ 29 คนที่รพ.ในรัฐโกอาวิลา บริเวณพรมแดนทางเหนือของเม็กซิโกติดเชื้อโรคโควิด-19
- รัสเซีย** ผ่านร่างกฎหมายลงโทษจำคุก 5 ปี แก่ผู้ละเมิดมาตรการกักบริเวณ ผู้ปล่อยข่าวเท็จ ส่วนผู้นำรัสเซียตกอยู่ในภาวะเสี่ยงติดเชื้อ หลังแพทย์ที่พบปะใกล้ชิดสัปดาห์ก่อนป่วยเป็นโควิด-19
- อินโดนีเซีย** ยกกระดับมาตรการควบคุมพรมแดน ห้ามพลเมืองต่างชาติเข้าประเทศและผ่านแดน ยกเว้นให้เพียงนักการทูต จนท.องค์กรระหว่างประเทศ และผู้มีใบอนุญาตพำนักถาวรและทำงานในอินโดนีเซียเท่านั้น นอกจากนี้ มีรายงานว่าเด็กหญิงวัย 11 ขวบ ที่ป่วยโควิดและเป็นไข้เลือดออกเสียชีวิตแล้ว
- อังกฤษ** นักวิจัยจากอังกฤษ, สหรัฐฯ และจีน ระบุว่า การที่จีนตัดสินใจล็อกดาวน์ปิดเมืองอู่ฮั่น อาจช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้มากกว่า 700,000 ราย
- สเปน** ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ที่ 102,136 ราย ผู้เสียชีวิต เพิ่มขึ้นเป็น 9,053 ราย หลังจากมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นในรอบ 24 ชั่วโมงอีก 864 ราย
- อิหร่าน** ยอดผู้เสียชีวิต 138 ราย ยอดรวมเป็น 3,036 ราย และยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 47,593 ราย
- เยอรมนี** มีผู้ป่วยยืนยัน 3,122 ราย ผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 67,051 ราย และมีผู้เสียชีวิต 650 ราย
- ฟิลิปปินส์** จนท.สาธารณสุข เสียชีวิต 17 รายเนื่องจากติดเชื้อโควิด-19 และเจ้าหน้าที่อีกกว่า 600 คนต้องกักกันตนเอง เนื่องจากต้องทำงานโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตนเอง
- เวียดนาม** ในเมืองฮานอย ตั้งสถานีตรวจเชื้อโควิด-19 หลายจุด ใช้เวลาตรวจไม่นานและไม่เสียค่าใช้จ่าย
- อิสราเอล** รมว.สธ. อิสราเอลกับกรีซ ติดเชื้อ โควิด-19 ถือเป็นหนึ่งผู้ใกล้ชิดนายกรัฐมนตรอิสราเอล ยอดผู้ติดเชื้อ อยู่ที่ 6,092 รายเสียชีวิต 26 ราย
- อินเดีย** ผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 41 ราย ผู้ติดเชื้อทั้งหมด 1,834 ราย
- ออสเตรเลีย** เริ่มทดสอบวัคซีน หลังเพาะเลี้ยงไวรัสก่อโรคโควิด-19 เพื่อตรวจสอบวัคซีน 2 ชนิด วัคซีนดังกล่าวพัฒนาขึ้นที่มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดของอังกฤษ และบริษัทอินโนไวโอ ฟาร์มาซูติคอลส์ ของสหรัฐฯ ได้ถูกนำไปทดลองกับตัวเฟอร์เรท (ferret) เพื่อดูประสิทธิภาพ แต่ทางหน่วยงานระบุว่า ยังต้องใช้เวลากว่าหลายเดือนกว่าวัคซีนจะสามารถใช้งานได้
- เกาหลีเหนือ** ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศแม้แต่รายเดียว
- สิงคโปร์** รายงานผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 รายที่ 4 เป็นชายวัย 68 ปีที่มีโรคแทรกซ้อน
- อิสราเอล** รายงาน รมท.สาธารณสุขของอิสราเอลและกรีซ ติดเชื้อโควิด-19
- รัสเซีย** รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศอยู่ที่ 3,548 ราย วันนั้นพุ่งขึ้น 771 ราย นับเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุด
- จีน** มีผู้ป่วยโควิดเป็นชายชาวไนจีเรีย อายุ 47 ปี ปฏิเสธการรักษา และทำร้ายนางพยาบาลได้รับบาดเจ็บ โดยการกักหน้าและลำคอ ด้านเจ้าหน้าที่จะเร่งสอบสวนต่อไป
- ชิลี** มีสาวป่วย โควิด 19 หนีออกจาก รพ. ขณะนี้นำตัวกลับ รพ. ได้แล้ว

## ประเด็นข่าว

### บทความ

**สื่อที่นำเสนอ :** ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

-เสนอสุกัญญา พิเศษ เพจเฟซบุ๊ก "หมอมณูญ ลิขสงวงศ์ FC" โพสต์ข้อสังเกตว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อิตาลีมีความร้ายกาจกว่าสายพันธุ์อื่นๆ ที่ระบาดในจีนและเอเชีย ซึ่งสื่อมวลชนทั้งไทย จีนและฝรั่งให้ความสนใจมาก มีทั้งคนเห็นด้วยและเห็นต่าง นอกจากนี้ยังมีข้อมูลสนับสนุนว่าผู้ป่วยโควิด-19 ระยะพักตัวสามารถแพร่กระจายเชื้อไวรัสทางอากาศ Airborne Transmission ไม่ต่างจากวัณโรค ซึ่งผู้ที่มีความเสี่ยงที่สุดคือแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทำงานสัมผัสกับผู้ป่วยโดยเฉพาะในห้องไอซียู มันจะลอยอยู่ในอากาศ เพราะเมื่อผู้ป่วยหายใจเข้าก็จะมีละอองลอยอยู่ในห้องซึ่งเป็นระบบปิด จึงแนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัย และมีระยะห่างจากผู้อื่น สำหรับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในคอนโดเนียม ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของ สธ. ทั้งเรื่องการใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจล หรือล้างน้ำสบู่ เมื่อกลับถึงบ้านก็ต้องรีบถอดเสื้อผ้า อาบน้ำ

**สื่อที่นำเสนอ :** กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอบทความ นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.รพ.ราชวิถี กล่าวว่า มูลนิธิเอสซีจี ได้ส่งมอบนวัตกรรม "Modular Unit" ห้องคัดกรองและตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงให้แก่ รพ.ราชวิถี ติดตั้งบริเวณลานจอดรถบนพื้นที่ราว 300 -400 ตารางเมตร ตอบโจทย์การใช้งานและความปลอดภัย ทั้งการแยกพื้นที่ที่ทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกัน มีระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม ช่วยลดโอกาสติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ และผู้เข้ารับการรักษาเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ มูลนิธิเอสซีจี ยังส่งมอบห้องน้ำสำเร็จรูป (Modular Bathroom) ให้ 12 ห้อง ทำความสะอาดฆ่าเชื้อง่าย โดยจัดวางแยกพื้นที่ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาคัดกรอง โดยตั้งเป้ามอบนวัตกรรม Modular Unit ให้ทั้งสิ้น 7 โรงพยาบาล

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน คอลัมน์ สถานีคิดเลขที่12

-กล่าวว่า การจัดสรรงบประมาณอย่างจริงจังเพื่อสนับสนุนแพทย์ พยาบาล จนท.สธ. การทุ่มเทค้นคว้าวัคซีนสู้โควิด แผนการกอบกู้เศรษฐกิจ เหล่านี้จะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าหลังผ่านมรสุมโควิดรัฐบาลจะอยู่ได้หรือไม่

**สื่อที่นำเสนอ :** ไทยโพสต์

-กล่าวว่า แนวทาง Social Distancing หรือระยะห่างปลอดภัย เป็นหนึ่งมาตรการสำคัญลดแพร่เชื้อโควิด ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผอ.สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า ได้จัดทำระยะห่างปลอดภัยในรูปแบบของ AI เพื่อให้องค์กรหรือประชาชนที่สนใจได้ดาวน์โหลดไปใช้งานได้ที่ [www.healthyspaceforum.org](http://www.healthyspaceforum.org)

**สื่อที่นำเสนอ :** เดลินิวส์ คอลัมน์ สังคมข่าว

-กล่าวว่า เท่าที่สอบถามจากบุคลากรทางการแพทย์ เสียงส่วนใหญ่อยากให้นายกฯ ประกาศปิดเมือง เพราะถ้ายังใช้มาตรการครึ่งๆ กลางๆ แบบนี้ จะไม่สามารถหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ แต่ภาครัฐก็ต้องมีความพร้อมมารองรับการปิดเมืองอย่างรอบด้าน สนับสนุนทั้งอาหาร น้ำดื่ม และยารักษาโรค

**สื่อที่นำเสนอ :** ประชาชาติธุรกิจ

-เสนอบทความว่า สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็นไอเอ นำเสนอ 5 นวัตกรรมทางการแพทย์ทางไกลในช่วงการระบาดโควิด-19 หวังช่วยลดการแออัดในรพ.20% และลดเสี่ยงติดเชื้อทั้งคนป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย Ooca แอปพลิเคชันบริการให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิตผ่านวิดีโอคอลโดยจิตแพทย์และนักจิตวิทยา จะช่วยตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น, Diamate (ไดอะเมท) แอปพลิเคชันดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่บ้านร่วมกับการรักษาที่รพ., ZeekDoc ค้นหาและนัดหมายแพทย์ใกล้บ้าน, YMID Portal ศูนย์รวมทุกข้อมูลโควิด-19 แพลตฟอร์มออนไลน์ภายใต้แคมเปญ, Thai TeleHealth Fight Covid-19 เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ถูกต้อง นำเชื่อถือสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ [www.ymid.or.th](http://www.ymid.or.th)

**สื่อที่นำเสนอ :** แนวหน้า คอลัมน์บุคคลแนวหน้า

-เสนอสุกัญญา รว.สธ. ยืนยันอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องมือแพทย์ มีเพียงพอ ทำให้สังคมเกิดความสับสนว่ามีเพียงพอแล้วทำไม แพทย์พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ถึงได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียล ขอบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ความร่วมมือพัฒนาวิจัยฟ้าทะลายโจรสู้โควิด-19 ก็ยังไม่มีความสำเร็จใดๆ

ด้าน หมอเถร - ชัยรัตน์ นนทชัย ราชสมุนไพรรักษาแห่งห้วยกระเจา กาญจนบุรี กล่าวว่า สมุนไพรฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณเป็นยาเย็น สามารถบำบัดรักษาไข้หวัดบางชนิดได้ แต่ไวรัสที่ทำให้เกิดไข้หวัดมีมากมาย จึงต้องศึกษาวิจัยให้ถ่องแท้ไม่เช่นนั้นจะเป็นคุณน้อยกว่าเป็นโทษ

### ปรับเคพีโอข้าราชการ

**สื่อที่นำเสนอ :** เดลินิวส์

-เสนอข่าว น.ส.อ่อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ.ร. ได้หารือกับรัฐบาลเรื่องการกำหนดตัวชี้วัดการทำงานหรือเคพีโอของหน่วยงานราชการในปีนี้ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศในหลายด้าน ทั้งเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง เพราะสถานการณ์ปัจจุบันทำให้การทำงานของหน่วยงานราชการบางหน่วยงานไม่สามารถบรรลุตัวชี้วัดเดิมที่กำหนดไว้ในช่วงต้นปีนี้ได้ โดย ก.พ.ร. จะนำเอาผลงานของแต่ละหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาโควิด รวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนและอำนวยความสะดวกการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาประเมินผลงานการทำงานของราชการในปีนี้ ส่วนกรมควบคุมโรค ปกติต้องจัดการประชุมและสัมมนาเพื่อให้ความรู้เรื่องการแพร่ระบาดของโรคในปีนี้อาจไม่สามารถจัดสัมมนาได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับปรุงตัวชี้วัดขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

## ประเด็นข่าว

**ฉลากจีเอ็มโอ**

สื่อที่นำเสนอ : มติชน

-เสนอข่าว กรณี อย. ได้เวียนขอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.... ว่าด้วยการแสดงฉลากอาหารที่ได้จากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ให้ คอบข. ซึ่งเป็นคณะกรรมการ ในโครงการนำร่องของภาคประชาชนที่ให้มืองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคทำหน้าที่สำคัญ ล่าสุด คอบข. ได้มีความเห็นต่อร่างประกาศฯ ว่า อาหารทุกชนิดจำเป็นต้องระบุที่ฉลากว่า เป็นอาหารที่มีส่วนผสมของพืชดัดแปรพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอ โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีส่วนผสมกี่เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ข้อมูลกับผู้บริโภคประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อผู้บริโภค เป็นไปตามหลักการสิทธิผู้บริโภค

นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากุล ประธาน คอบข. กล่าวว่า ตามร่างประกาศฯ ให้ระบุบนฉลากเฉพาะเมื่อส่วนผสมที่มาจากการดัดแปรพันธุกรรมมากกว่าร้อยละ 5 ขึ้นไปเท่านั้น ซึ่งเป็นการกระทำผิดหลักการของกฎหมาย และเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ เป็นการทำลายสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าสำหรับผู้บริโภคที่ไม่ต้องการบริโภคสินค้าที่ทำหรือมีส่วนประกอบจากพืชหรือสัตว์ที่มาจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมหรือ จีเอ็มโอ

**สัปดาห์วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ**

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร

-เสนอข่าว กรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างมาตรฐานการนวดไทย ส่งเสริมการนวดไทยในชุมชน และจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การนวดไทย ณ โรงเรียนสุขุมมาลัทัมมุทิส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมฉลองนวดไทยยูเนสโก ระหว่างวันที่ 26 ต.ค.63 ถึงวันที่ 4 พ.ย.63 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

**โฆษณาเครื่องตีมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร

-เสนอข่าว นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผย การแอบอ้างเครื่องตีมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ หรือ เบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์ หรือ เบียร์ 0%ที่มีการโฆษณาตามสื่อต่างๆ มักพบผู้ประกอบการจำหน่ายร่วมกับเครื่องตีมอลต์ทั่วไป เป็นสาเหตุซึ่งนำไปกลุ่มวัยรุ่นเยาวชนทดลองดื่มรสชาติ เบียร์ไม่มีแอลกอฮอล์ นำไปสู่การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในอนาคต พร้อมเตือนผู้ประกอบการการโฆษณาสินค้าประเภทเครื่องดื่มตีมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ เข้าข่ายเป็นความผิดฐานโฆษณาเครื่องตีมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ แห่งพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

